

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 74

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	น.ส.กนกลักษณ์ เปี้ยสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
2	น.ส.กวินทรา กอบแก้ววิทยา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
3	น.ส.กัญญา สุมา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
4	น.ส.กาญจนา ณะนุ้ย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขากุมภวาปี
5	นายกิจจาศักดิ์ เอนก	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
6	นายกิตติภพ คำวิชา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
7	นายกุลบัณชิต สุทธิรัตนเศรษฐ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาการบินบุรี
8	นายคมสันต์ จันทร์เสนา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
9	นายจตุรพัฒน์ อำนวย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
10	น.ส.จันทร์เพ็ญ ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
11	นายจันทวัต แซ่อึ้ง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาปราณบุรี
12	น.ส.ชนกมล ผลประเสริฐ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
13	น.ส.ชลธิชา แสงนาค	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช
14	นายชัชวาลย์ คะโน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง
15	นายชาญชัย เขียวชัยกร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาบางมูลนาก
16	น.ส.ชาตรีญา นันทนาชัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา
17	นายไชยภัทร ต้อมต่อวงศ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
18	นายฐาปกรณ์ นุ่มนวล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
19	น.ส.ฐิตามร ชุมปัญญา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
20	นายณัฐวัตร ทาเกิด	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง
21	นายณิชนพ ฝ่องชมภู	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมที่ดิน
22	นายทวีป ฉายบัณชิต	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน
23	นายทศพล แสนมีรัก	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่
24	นายทัตพงศ์ พฤษชาติ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ
25	น.ส.ทัศนวิวรรณ สุวรรณภาส	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดนครปฐม
26	น.ส.ทิพย์รัตน์ กราพงศ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
27	ว่าที่ ร.ต.ธนติส สารสังข์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กองกลาง สป.

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 74

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
28	น.ส.ธนันท์ แดงศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ปค.
29	นายธณภณ สีบุญยอด	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
30	น.ส.ธนรัตน์ ไชยศรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาโพนทอง
31	นายธนวิทย์ จริยะเดชกุล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
32	น.ส.ธันญา มั่งเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
33	น.ส.ธัญญารัตน์ สุวรรณนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
34	นายธิติวัดน์ หนักกรรม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
35	นายธีรวัฒน์ แซ่ไคว่	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอู่ทอง
36	นายนพรัตน์ ศรีวิเศษ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขาเลิงนกทา
37	นายนพวัฒน์ สุพรรณชนะบุรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
38	น.ส.นัสรีน มะแซ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน
39	น.ส.นิตยา กายเพ็ชร	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
40	น.ส.นิภาพร อินทร์นันทะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
41	น.ส.นิโลบล แสงคำ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาอ่องกวาง
42	น.ส.นุชนารถ บรรรทีก	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
43	น.ส.บำเพ็ญ ศรีพจน์มณีรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
44	น.ส.นุพพนาถ กาวชู	นิติกรปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
45	นายปฏิภัทร มีสุข	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาหัวตะพาน
46	นายปฐวี โตสมตน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยผ.
47	น.ส.ปรมาภรณ์ ฉิมทับ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดนครนายก
48	น.ส.ประดับพร พรหมลุน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักวิศวกรรมกรมผังเมือง ยผ.
49	นายประเสริฐศิลป์ ศรีขานิล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
50	นายปรัชญา จันท์ศักดิ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาวังชิ้น
51	นายปริญญา เห็นหลอด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
52	นายปรีชา อูบคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดชัยนาท
53	น.ส.ปวีณา ไชยา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
54	น.ส.ปาริชาติ คงแก้ว	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
55	นายปิติ นีซัง	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	กรมโยธาธิการและผังเมือง
56	น.ส.ปิยพร จงจิตตานนท์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาชุมพลบุรี
57	น.ส.ปิยวรรณ พ่วงทอง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 74

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
58	นางผาณิตย์ ปรี้อปรัก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดเลย
59	นายพงศธร แสนฤทธิ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
60	น.ส.พรไพลิน สุทธิสวาท	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
61	น.ส.พรพนัช ขำทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
62	น.ส.พลอยนิล บัวทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองคาย
63	น.ส.พิชญาดา สังข์ใหญ่	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
64	น.ส.พริยา ชาณะโต	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
65	นายพิสิฐ ปานม่วง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
66	นายพีรพันธุ์ คณาศรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
67	น.ส.พุดศรี ศักดิ์พันธ์พนม	นักผังเมืองปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
68	นายไพรวลัย ศรีบรรเทา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาพยุหะคีรี
69	นายภทรพงศ์ เกียรติสุด	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาตะพานหิน
70	นายภักตร์วัฒน์ ฝ่ายขาว	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
71	น.ส.ภาวิณี ผลวิสุทธิ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
72	น.ส.มลพิวรรณ นันตะสี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
73	น.ส.รจนา สุพรรณัน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
74	น.ส.รัชนี ศรีคำภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง
75	น.ส.รัตนติยา โลกนิยม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์
76	น.ส.รัตนภรณ์ ใจแสน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
77	นางรุ่งทิวา เกื่อนศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
78	น.ส.วนิดา สิ้นธภัณฑิต	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
79	น.ส.วรรณพร สมยอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
80	น.ส.วรรณยา สังข์สมบุญณ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
81	น.ส.วิลาวรรณ พุ่งสง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
82	นายศรุต ภัคดีแพง	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
83	นายศักดิ์ดา ชัยไชติประเสริฐ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
84	ส.ต.ท.ศักดิ์พล อุบลสุข	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 74

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
85	น.ส.ศิรินยา ศรีมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
86	นายศิริพงศ์ ไชยเลิศ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาน่าน้อย
87	น.ส.ศุภักษร อนุกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี
88	น.ส.โคจิรัตน์ บุรณะพงศ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
89	นายสมาน จำปางาม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
90	น.ส.สรัญญา ชูศักดิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
91	น.ส.สาวรีย์ งามตา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดเชียงราย
92	น.ส.สุกัญญา ศรีวรรณะ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
93	น.ส.สุदारอนี บินวาจิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม
94	นายสุนัน เอ็นดู	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาวาปีปทุม
95	น.ส.สุนิภา โพธิ์แก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
96	น.ส.สุภาค สุธรรม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี สาขาศิขรภูมิ
97	น.ส.สุภาณันท์ รุ่งบรรณวิชัย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
98	นายสุรภูมิ บุญแดง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
99	น.ส.สุวิมล พรหมยก	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร สาขามหาชนะชัย
100	น.ส.หงษ์ฟ้า พระสว่าง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน
101	น.ส.หทัยชนก ขอบผล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาบรรพตพิสัย
102	นายอภิรักษ์ เทียนฟัก	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
103	น.ส.อรษา ตันยะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
104	นายอาทิตย์ นาน้อย	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
105	นายอาหลี ปะดุกา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
106	น.ส.อุรลักษ์ณัฏ์ ขวัญล้อม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
107	นายเอกพิชญ์ สุจิวงาม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น
108	น.ส.เอื้อกาพย์ จุลพันธ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่